



ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลดงเย็น

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้
ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลดงเย็นจึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตำบลดงเย็น เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลดงเย็นดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมายและ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดงเย็นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานเพื่อรักษา
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลดงเย็น จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองค์กรของเทศบาลตำบลดงเย็น ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดงเย็นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบ
ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลดงเย็นในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ
ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการดำเนินการตามสัญญาและการร่างสัญญาไม่
ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้อง หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายเทศบาลตำบลดงเย็น หรือเป็น
การกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศบาลตำบลดงเย็นได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน
เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความพอเพียงของข้อมูลที่
ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
กระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาล
ตำบลดงเย็น

๒. ให้นำหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็นทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลดงเย็น

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็นทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของเทศบาลตำบลดงเย็น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ลงชื่อ.....

(นายอุทิน จันทะโสเม)

(นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น)